
คณะกรรมการโรงอาหารฯ จัดกิจกรรมประชุมกลุมยอยกับผูประกอบการรานคาโรงอาหารฯ 

รับฟงปญหาการดําเนินงานภายในโรงอาหารฯ 

 

 เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2567 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้จัดกิจกรรมประชุมกลุ่มย่อยกับ

ผู ้ประกอบการโรงอาหารคณะฯ โดยมีนายพิศุทธ์ อุดร ผู ้แทนคณะกรรมการโรงอาหารคณะศึกษาศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับฟังปัญหาการดำเนินงานภายในโรงอาหารฯ เพื่อร่วมกันหาแนวทางการพัฒนาปรับปรุง

การบริหารจัดการและการให้บริการภายในโรงอาหารคณะฯ รวมถึงรับฟังข้อเสนอแนะเก่ียวกับกระบวนการทำงาน

ของคณะกรรมการโรงอาหารฯ เพื่อปรับปรุงให้มีคุณภาพการปฏิบัติงานที่ดียิ่งขึ้น ณ โรงอาหารคณะศึกษาศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

 

 
 

 



(1) สรุปขอมูลของผูมีสวนรวม 

 1.1 ผู้ประกอบการ มีปัญหาเก่ียวกับความสะอาดบริเวณพ้ืนท่ีภายในโรงอาหาร เช่น โต๊ะ เก้าอ้ี  

จึงขอให้ทางคณะศึกษาศาสตร์ช่วยแก้ไขปัญหาในเรื่องดังกล่าว 

 1.2 ขอให้ทางคณะศึกษาศาสตร์ ช่วยปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณด้านหลังโรงอาหารให้มีความสวยงาม 

 1.3 ขอให้ทางคณะศึกษาศาสตร์ เพ่ิมพ้ืนท่ีบริการท่ีจัดรถสำหรับผู้มาใช้บริการโรงอาหารอย่างเพียงพอ 

 

(2) ผลจากการมีสวนรวม 

 2.1 คณะศึกษาศาสตร์ จะจัดสรรอัตราแม่บ้านทำความสะอาดบริเวณภายในพ้ืนท่ีโรงอาหารเป็นประจำ

ทุกวัน 

 2.2 คณะศึกษาศาสตร์ จะปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณหลังโรงอาหารเพื่อให้เกิดความสวยงาม และถูกต้อง

ตามสุขลักษณะสิ่งแวดล้อม และเพ่ิมพ้ืนท่ีจอดรถบริเวณด้านหลังโรงอาหาร 

 

(3) การนําผลจากการมีสวนรวมไปรับปรุง พัฒนาการดําเนินงานของสวนงาน 

 3.1 คณะศึกษาศาสตร์ ได้ดำเนินการจัดสรรอัตราแม่บ้านช่วยทำความสะอาดโต๊ะ เก้าอ้ี ภายในโรงอาหาร 

จำนวน 1 คน เป็นประจำทุกวัน 

 3.2 คณะศึกษาศาสตร์ ได้ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณหลังโรงอาหาร โดยจัดเก็บวัสดุ ครุภัณฑ์ที่ไม่สามารถใช้

งานได้ออก ปรับปรุงพื้นดินและทำการตัดแต่งกิ่งไม้ให้เป็นพื้นที่โล่ง โปร่งแสงมีความปลอดภัยตามสุขลักษะ

สิ่งแวดล้อม 

 3.3 คณะศึกษาศาสตร์ อยู่ระหว่างดำเนินการจ้างออกแบบงานปรับปรุงโรงอาหารคณะศึกษาศาสตร ์  

เพื่อให้บริการแก่นักศึกษา นักเรียน บุคลากรและบุคคลทั่วไป และเพิ่มพื้นที่จอดรถให้มีความเพียงพอต่อผู้มาใช้

บริการ 


